
บันทึกการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ครั้งที่ ๓๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 

 
กรรมาธิการผู้มาประชุม 

๑. นายภูมิธรรม  เวชยชัย ประธานคณะกรรมาธกิาร 
๒. นายกติตริัตน์  ณ ระนอง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. นายวราเทพ  รตันากร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สี่ 
๔. นางมนพร  เจรญิศร ี รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หา้ 
๕. นายเอกนัฏ  พรอ้มพันธุ ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่เจด็ 
๖. นายสรวงศ ์ เทียนทอง รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่แปด 
๗. นายบุญลอื  ประเสรฐิโสภา รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่เกา้ 
๘. นายเทวญั  ลิปตพัลลภ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบ 
๙. นายไผ ่ ลิกค ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบเอ็ด 

๑๐. นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบสอง 
๑๑. นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบสาม 
๑๒. นางสาวจิราพร  สนิธไุพร รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบสี่ 
๑๓. นายอนรุักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบห้า 
๑๔. นายสรวุฒ ิ เนื่องจ านงค ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบหก 
๑๕. นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบแปด 
๑๖. นายซกูารโ์น  มะทา รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สิบเก้า 
๑๗. นางฐติิมา  ฉายแสง กรรมาธิการและทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๘. นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป ์ กรรมาธิการและทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๙. นางนันทนา  สงฆป์ระชา กรรมาธิการและทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๐. นายชวลติ  วิชยสุทธิ์ กรรมาธิการและทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๑. นายอดิพงษ ์ ฐิติพิทยา กรรมาธิการและทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๒. นายเอกราช  ช่างเหลา กรรมาธิการและทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๓. นายทว ี สุระบาล กรรมาธิการและทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๔. นายภราดร  ปริศนานนัทกลุ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๒๕. นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๒๖. นางสาวขตัติยา  สวัสดิผล โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๒๗. นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๒๘. นายยูนัยด ี วาบา โฆษกคณะกรรมาธิการ 



๒ 
 

๒๙. นายศาสตรา  ศรีปาน โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๓๐. นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห ์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร คนทีห่นึง่ 
๓๑. นายศรัณย ์ ทิมสวุรรณ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๓๒. นางสาวชนก  จันทาทอง เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๓๓. นางสาวประภาพร  ทองปากน้ า เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร คนที่สี ่
๓๔. นายอาสพลธ ์ สรรณ์ไตรภพ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร คนทีห่้า 
๓๕. นางสาวกุลวลี  นพอมรบด ี เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร คนทีห่ก 
๓๖. นายกติติชัย เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ 
๓๗. นางสาวจารวุรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมาธิการ 
๓๘. นายเฉลมิพล เพ็ญสตูร กรรมาธิการ 
๓๙. นายชัยวฒัน ์สถาวรวิจิตร กรรมาธิการ 
๔๐. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสทิธิ์ กรรมาธิการ 
๔๑. นายณรงเดช อุฬารกุล กรรมาธิการ 
๔๒. นายณัฐพงศ ์เปรมพูลสวัสดิ ์ กรรมาธิการ 
๔๓. นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกลุ กรรมาธิการ 
๔๔. นายธเนศ เครือรตัน์ กรรมาธิการ 
๔๕. นายนพณัฐ มีรกัษา กรรมาธิการ 
๔๖. นายนติิพล ผิวเหมาะ กรรมาธิการ 
๔๗. นายนติิศักดิ์ ธรรมเพชร กรรมาธิการ 
๔๘. นายปกป้อง จันวิทย ์ กรรมาธิการ 
๔๙. นางสาวพนดิา มงคลสวัสดิ์ กรรมาธิการ 
๕๐. นายพัฒนา สัพโส กรรมาธิการ 
๕๑. นายภาคภูมิ บูลย์ประมขุ กรรมาธิการ 
๕๒. นางรพิพรรณ อ๊อตวงษ ์ กรรมาธิการ 
๕๓. นางรชัน ีพลซื่อ กรรมาธิการ 
๕๔. นายเรืองไกร ลกีิจวฒันะ กรรมาธิการ 
๕๕. นายวรท ศริิรักษ ์ กรรมาธิการ 
๕๖. นายวัชรพงศ์ คูวิจติรสวุรรณ กรรมาธิการ 
๕๗. นายวาโย อศัวรุง่เรอืง กรรมาธิการ 
๕๘. นายวนิัย ภัทรประสิทธิ ์ กรรมาธิการ 
๕๙. นางสาวศศินนัท์ ธรรมนฐิินนัท์ กรรมาธิการ 
๖๐. นางสาวศริิกัญญา ตนัสกุล กรรมาธิการ 
๖๑. นายศุภโชค ศรีสุขจร กรรมาธิการ 
๖๒. นายสฤษดิ์ บตุรเนียร กรรมาธิการ 
๖๓. นางสขุสมรวย วันทนียกุล กรรมาธิการ 
๖๔. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศว์ฒุิ กรรมาธิการ 
๖๕. นายอภิชา เลิศพชรกมล กรรมาธิการ 



๓ 
 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายจุลพันธ ์ อมรวิวฒัน์ ลาการประชุม 
๒. นายชาดา  ไทยเศรษฐ ์ ลาการประชุม 
๓. นายจักรพงษ ์ แสงมณ ี ลาการประชุม 
๔. นายสมบตัิ  ยะสนิธุ ์ ลาการประชุม 
๕. นางธิวัลรัตน์  อังกนิันทน์ ลาการประชุม 
๖. นายชยพล สท้อนด ี ลาการประชุม 
๗. นายบุญแกว้ สมวงศ ์ ลาการประชุม 

 
หน่วยงานผู้มาชี้แจง 

ส่วนราชการในพระองค์ 
๑. ผู้แทนจากส่วนราชการในพระองค์ 

สภากาชาดไทย 
๒. ผู้แทนจากสภากาชาดไทย 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๓. ผู้แทนจากส านกังานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
๔. ผู้แทนจากส านกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
๕. ผู้แทนจากส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
๖. ผู้แทนจากส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
๗. ผู้แทนจากส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ 
    ส าหรับกองทนุป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
๘. ผู้แทนจากส านกังานผู้ตรวจการแผน่ดนิ 
๙. ผู้แทนจากส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๑๐. ผูแ้ทนจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
      ส าหรับกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
๑๑. ผูแ้ทนจากส านักงานอยัการสูงสดุ 
๑๑. ผูแ้ทนจากส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๘  นาฬิกา 
เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการในพระองค์ สภากาชาดไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา้ ส านักงานสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  



๔ 
 

พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นการ
พิจารณา มาตรา ๓๐ หน่วยงานของรัฐสภา ๒ หน่วยงาน ๑ กองทุน มาตรา ๓๑ หน่วยงานของศาล ๓ 
หน่วยงาน และมาตรา ๒๖ กระทรวงอุตสาหกรรม ๗ หน่วยงาน 

๑.๒ การพิจารณาที่ผ่านมาใช้เวลา ๓๐ วัน รวม ๒๔๘ ชั่วโมง หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา 
รวม งบกลาง ๑๑ รายการ ๗๒๑ หน่วยงาน ๒๘ กองทุน คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๑๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองบันทึกการประชุม 

เลื่อนรับรองบันทึกการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 

มาตรา ๓๖ ส่วนราชการในพระองค์  
ส่วนราชการในพระองค ์

มาตรา ๓๕ สภากาชาดไทย  
สภากาชาดไทย 

มาตรา ๓๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ  
๑. ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
๒. ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

มาตรา ๓๒ หน่วยงานขององค์กรอสิระและองค์กรอยัการ  
๑. ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
๓. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ  
    ส าหรับกองทนุป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
๔. ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
๖. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้  
    ส าหรับกองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
๗. ส านักงานอัยการสูงสดุ 
๘. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 



๕ 
 

ผลการพิจารณา 
 ส่วนราชการในพระองค์    ๘,๔๗๘,๓๘๓,๐๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาส่วนราชการในพระองค์ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ส่วนราชการในพระองค์ ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านเลขานุการ
ในพระองค์ สามารถด าเนินการไปได้ ๕๐ ,๐๐๐ เรื่อง แต่ในทางปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ถึง  
๖๔,๓๘๖ เรื่อง จึงขอสอบถามว่าเหตุใดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึงก าหนดเพียง ๕๕,๐๐๐ เรื่อง 

- หน่วยรับงบประมาณอื่น ๆ จะมีรายการงบลงทุน ซึ่งควรจะเป็นงบประมาณของส่วนราชการ
ในพระองค์โดยตรงหรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายด าเนินงานสร้างอาคารที่พักของข้าราชบริพารที่ปรากฏ 
ในรายการงบประมาณของการเคหะแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ล้านบาท เป็นต้น จึงขอสอบถามเมื่อมีการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวเสร็จแล้วจะมีการโอนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  

- หน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยภายใต้ส่วนราชการในพระองค์ หน่วยบัญชาการรักษา
ความปลอดภัยภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยภายใต้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จะมีการบูรณาการการท างานและแบ่งหน้าที่อย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดการใช้จ่าย
งบประมาณซ้ าซ้อน 

- ขอสอบถามว่าส่วนราชการในพระองค์ จะไม่มีกระบวนการคัดเลือกต ารวจ เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ข้าราชบริพารอีก ใช่หรือไม่ และนายต ารวจที่ถูกย้ายโอนมาจากส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้วจะมี
โอกาสกลับไปท างานในต้นสังกัดเดิมหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าการด าเนินการของส่วนราชการในพระองค์ตามตัวชี้วัด มีวิธีการนับจ านวน
ชิ้นงานอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพระองค์ มีการเกษียณอายุราชการหรือไม่  
และหากไม่มีการเกษียณอายุราชการ จะมีเงื่อนไขที่ก าหนดการต่ออายุราชการหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าส่วนราชการในพระองค์ได้จัดท ารายงานการเงินตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ หรือไม่ และถ้ามีการด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว หน่วยงานใดมีหน้าที่  
เข้ามาตรวจสอบ 

- เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งบประมาณปีเก่าไปพลางก่อน ส่งผลให้หน่วยรับงบประมาณต้องส่ง
แบบ สงป. ๓๐๑ ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีการตรวจรับรอง จึงขอสอบถามว่าแบบ สงป. ๓๐๑ ที่ผู้แทนส่วน
ราชการในพระองค์ด าเนินการได้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนดหรือไม่ 

- เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่วนราชการในพระองค์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาน้ า
บาดาลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๑๔ โครงการ ส่วนใหญ่
จะเป็นโครงการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอสอบถามว่ากรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
ได้ประสานงานและมีความคืบหน้าในการด าเนินโครงการอย่างไร 

- จากเอกสารแผนการใช้งบประมาณของส่วนราชการในพระองค์แต่ละไตรมาศ พบว่าใน  
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และ ไตรมาสที่ ๓ มีแผนการใช้เงิน ๒,๔๐๐ ล้านบาท ๒,๐๕๐ ล้านบาท และ 



๖ 
 

๓,๐๐๐ ล้านบาท ตามล าดับ แต่ปรากฏว่าในไตรมาสที่ ๔ เหลือเพียง ๑,๐๒๘ ล้านบาท จึงขอสอบถาม
ว่าเหตุใดแผนการใช้เงินในไตรมาสที่ ๔ ถึงแตกต่างจากไตรมาสอื่น ๆ 

 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
  - การก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็น

ตัวชี้วัดที่เฉลี่ยผลงานจรงิในชว่งปทีี่ผ่านมา โดยที่ยังไม่เอาผลงานทีท่ าไดจ้ริงของปี ๒๕๖๖ มาเป็นตัวชี้วัด
การท างานในปี ๒๕๖๗  

  - แม้ว่าบุคลากรภายในส านกังานองคมนตรจีะมีนอ้ยเมือ่เทียบกบัภารกจิที่จ านวนมาก แต่ในการ
ท างานได้ประสานงานร่วมกับส านักพระราชวัง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการต่าง ๆ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้รวดเร็วขึ้น  

  - ส าหรับข้อสังเกตที่มีต่อกระบวนการคัดเลือกต ารวจเข้ามาเป็นข้าราชบริพาร จะรับไป
ด าเนินการและแจ้งไปยงัส่วนราชการในพระองค์เพื่อทราบต่อไป  

  - งบประมาณของส่วนราชการในพระองค์และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่มีความซ้ าซ้อน  
โดยโครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จะเป็นภารกิจถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐาน ที่ประทับประจ า ที่ประทับชั่วคราว และ
เส้นทางเสด็จ ขณะที่ส่วนราชการในพระองค์ จะมีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
ท าหน้าที่วางแผน อ านวยการประสานงาน บังคับบัญชาและปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวาย
พระเกียรติ รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพระราชฐานทั่วประเทศ  

  - บคุลากรของส่วนราชการในพระองค์ จะไม่มีการเกษียณอายุราชการ และท างานทุกวัน 
  - แผนการใช้เงินในไตรมาสที่  ๑ - ๓ เป็นการตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของการใช้

งบประมาณปีเก่าไปพลางก่อน จ านวน ๒ ใน ๓ ของงบประมาณทั้งหมดตามแนวทางของส านัก
งบประมาณ ท าให้ไตรมาสที่ ๔ ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้าย เหลืองบประมาณเพียง ๑ ใน ๓ ของงบประมาณ
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม งบประมาณดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณลงไปแล้ว 
สามารถน าเงินที่เหลือจากไตรมาสที่ ๓ มาใช้ในไตรมาสที่ ๔ ได้ 

 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของผู้ด ารง
ต าแหน่งองคมนตรี ให้มีความเหมาะสมในฐานะของการเป็นผู้แทนพระองค์ และควรเพ่ิมจ านวน
บุคลากรให้กับส านักงานองคมนตรี เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจขององคมนตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - ส่วนราชการในพระองค ์ควรเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการและดึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่กระจายอยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ มาด าเนินการเองโดยตรง เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการมีความราบรื่น 
 - การที่ส านักงานองคมนตรีมีผลงานในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
งานที่หน่วยงานราชการปกติไม่อาจแก้ไขได้ ด้านหนึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานราชการปกติ
ขาดประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้น หน่วยงานราชการควรต้องเร่งปรบัปรงุการท างานตามภารกิจของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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- การรวบรวมผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดการท างานของส่วนราชการในพระองค์ใน ควรแยกแยะ
ข้อมูลออกมาว่างานใดที่ควรเป็นภารกิจตามปกติของหน่วยงานราชการ แต่หน่วยงานนั้นไม่อาจท าได้  
ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานราชการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
  

สภากาชาดไทย        ๘,๘๖๗,๔๘๕,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาสภากาชาดไทยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

  - ผลการท างานของสภากาชาดไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีตัวชี้วัดการท างานที่มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ๒ รายการ ได้แก่ ๑. จ านวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
น้ ายาละลาย เดิมตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๓๔๐,๐๐๐ ขวด แต่ท าได้จริงได้ ๑๕๘,๑๔๗ ขวด คิดเป็นร้อยละ ๔๖ 
และ ๒. การก าหนดจ านวนเยาวชนอายุต่ ากว่า ๒๕ ปีให้บริจาคโลหิต เดิมตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ ๒๕ แต่ท า
ได้จริงเพียง ร้อยละ ๑๑ จึงขอสอบถามว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่ท าให้การท างานไม่อาจไปถึง
เป้าหมายและจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร และเหตุใดถึงไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดจ านวนเยาวชนอายุ  
ต่ ากว่า ๒๕ ป ีให้บริจาคโลหิต 

  - ขอสอบถามว่าสภากาชาดไทยใช้งบประมาณส่วนใดจัดงานกาชาดในแต่ละปี และใช้
งบประมาณเป็นเงินจ านวนเท่าใด 

  - ขอสอบถามว่าในกรณีที่สภากาชาดไทยได้รับบริจาคโลหิตหรืออวัยวะมาแล้ว จะมีหลักเกณฑ์
ในการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือส่งมอบให้กับผู้ต้องการรับโลหิตและอวัยวะอย่างไร 

  - งบแสดงผลการด าเนินงานของสภากาชาดไทย พบว่ามีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ 
ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท และมีแนวโน้มว่าจะมีรายได้เพ่ิมสูงกว่าค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงขอสอบถามว่า
รายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายมีสาเหตุมาจากอะไร 

  - งบการเงินของสภากาชาดไทย พบว่ามีการโอนเงินจากการจ าหน่ายพระหลวงพ่อทวด รุ่นเจ้า
ฟ้ามหาจักรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เข้าไปเป็นเงินทุนสะสมกลาง จึงขอสอบถามว่าเหตุใดเงินดังกล่าว 
จึงไม่เป็นรายได้ด าเนินงาน 

  - ขอสอบถามว่า สภากาชาดไทยมีโลหิตส ารองเหลือเท่าใด และสามารถให้บริการครอบคลุม  
ทั่วประเทศหรือไม่ และหากปริมาณโลหิตส ารองลดน้อยลงต่อเนื่อง จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

  - ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สภากาชาดไทย มีแผนด าเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พร้อมก าหนดตัวชี้วัดเป็นชุดธารน้ าใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ประมาณ ๒ แสนชุด จึงขอ
สอบถามว่าสภากาชาดไทยมีแนวทางการคาดการณ์ปริมาณชุดธารน้ าใจอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกิ ดโรค 

พิษสุนัขบ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจ านวนมาก ท าให้ประเทศไทยได้รับวัคซีนลดลง ดังนั้น ในปี 
๒๕๖๗ ได้เตรียมโครงการผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าด้วยตัวเอง เพ่ือลดการพ่ึงพาการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
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- การบริหารคลังโลหิตส ารองถือเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกก าลังเผชิญ  นับตั้งแต่เกิด
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ ดังนั้น สภากาชาดไทย จึงได้สร้างความตระหนักให้กับ
เยาวชนเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริจาคโลหิต ผ่านการให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสู ตรใน
สถาบันการศึกษา และการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การรับบริจาคโลหิต โดยเน้นการกระจายหน่วยรับบริจาค
โลหิตเป็นจุดเล็ก ๆลงไปในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น แทนการรอให้คนมาบริจาค ซึ่งคิดว่าการด าเนินการตาม
แนวทางนี้จะท าให้สามารถได้ปริมาณเลือดส ารองเพิ่มมากขึ้น 

- ส าหรับการท าความเข้าใจเรื่องการบริจาคโลหิตของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น 
สภากาชาดไทย ได้หารือกับเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับบริจาคโลหิตจากกลุ่มคน
เหล่านี้ที่ผ่านเกณฑ์ของสภากาชาดไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- เรื่องการจัดท ารายงานงบการเงินประจ าปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการเสนอส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เพ่ือรับรองรายงาน ส่วนกรณีของเงินที่ได้รับมาแล้วน ามาใส่ไว้ในส่วนกลางนั้นเป็นการ
ด าเนินการตามระเบียบของสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเงินนี้ไปสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่
สามารถหารายได้ด้วยตัวเอง 

- ส าหรับงบประมาณที่ใช้จัดงานกาชาดแต่ละปีจะมาจากงบด าเนินงาน โดยงานนี้เป็นงานใหญ่ 
ซึ่งจะมีหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน ดังนั้น เมื่องานกาชาดสิ้นสุดลงแล้ว หน่วยงานจะน าเงิน
ที่หักค่าใช้จ่ายออกไปแล้วน าส่งให้กับสภากาชาดไทย แต่ละปีจะได้เงินประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท 

- การคาดการณ์ชุดธารน้ าใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จ านวน ๒ แสนชุด มาจากการ
ด าเนินงานในหลายปีที่ผ่านมาที่มีการแจกจ่ายชุดธารน้ าใจในปริมาณใกล้เคียง ดังนั้น คาดว่าใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - สภากาชาดไทย ควรหาแนวทางท าความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
เพื่อให้รับรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้สามารถบริจาคโลหิตได้เหมือนบุคคลทั่วไป 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอให้สภากาชาดไทย ส่งเอกสารและข้อมูลรายงาน

ผู้สอบบัญชีที่ด าเนินการโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ๑๓๖,๘๑๖,๓๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี ้

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ปัจจุบันในประเทศไทยเกิดการผูกขาดทางการค้าโดยกลุ่มทุนมากขึ้น จึงขอสอบถามว่า

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นที่จะน าไปสู่การตรา
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการเผยแพร่ผลการด าเนินงานหรือผลการศึกษาต่าง ๆ หรือผลการศึกษา
ตลาด เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างไร  



๙ 
 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหา ราคาค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศโดยเครื่องบิน  
ที่มีราคาสูงกว่าปกติอย่างไร และแนวทางการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการบินของกลุ่ม  Low Cost  
ที่มีผู้ประกอบการจ านวนน้อยท าให้ไม่มีการการแข่งขันอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือเอาเปรียบผู้ใช้บริการ  
ด้วยการควบคุมปริมาณสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ท าให้ประชาชนประสบ
ปัญหาคุณภาพการให้บริการลดลงอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ในปี ๒๕๖๖ จ านวนเงิน ๘๒๓ 
ล้านบาท และปี ๒๕๖๗ จ านวนเงิน ๓๘๑ ล้านบาท มีลักษณะแตกต่างอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ จ านวนเงิน 
๖๕ ล้านบาท อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการก าหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้าหลังจากการควบรวมกิจการของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (โลตัส) จากการด าเนินการ
จ านวน ๓ ปีที่ผ่านมา มีแนวทางการด าเนินการอย่างไรต่อไป ควรพิจารณาถึงสภาพตลาดและ
ประสิทธิภาพของตลาดอย่างไร เช่น เครดิตเทอม ที่ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
พิจารณาแต้มต่อในการแข่งขันทางการค้าปลีกอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดท าฐานข้อมูลเรื่องของการผูกขาดการตลาดซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการ

แข่งขันทางการค้าถือเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานภาพของ
การผูกขาดกับการเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดในทางกฎหมายไม่มีความผิด ดูแลผู้ประกอบการหรือ  
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลัก มุ่งเน้นที่ดูแลในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน  

- กรณีการเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า แต่ในขณะเดียวกันหากหน่วยงานอื่น
ต้องการข้อมูลสามารถจัดท าหนังสือขอข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาตในเรื่อง
ของความลับทางการค้าเผยแพร่ตามเว็บไซต์ 

- กรณีบัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยก ากับดูแลเรื่องดังกล่าว ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม
เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา สรุปผลการประชุมเบื้องต้นหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมาย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป  

- กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมเป็นหน้าที่ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศและระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หลังจากการควบรวมกิจการแล้วตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า คุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นหลัก เพราะฉะนั้นถ้าผลกระทบโดยตรงไปที่ผู้บริโภค ควรเป็นส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด าเนินการต่อไป 

- กรณีการขนย้ายระบบสารสนเทศ จ านวน ๖๕ ล้านบาท ได้รับมอบหมายจากทางกรมธนารักษ์ 
ให้ด าเนินการขนย้ายไปยังศูนย์ราชการที่มีพื้นที่ด าเนินงานมากขึ้นกว่าเดิม  



๑๐ 
 

- กรณีการควบรวมกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  
ซิสเทม จ ากัด (โลตัส) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการควบรวมตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า หากมีพฤติกรรมเข้าองค์ประกอบของความผิด ด าเนินการแจ้งว่า
เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด โดยที่ไม่ต้องไปศึกษาขอบเขตตลาด หากเข้าเงื่อนไขสามารถยืนยันชัดเจนว่า
เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอะไรและจ านวน ขนาดใด 
 - กรณีเครดิตเทอม ระยะแรกก าหนดไวเ้พื่อช่วยเหลือ supplier ที่เกิดจากธุรกิจกับทางซีพีโลตัส 
เพื่อไม่ให้การควบรวมส่งผลกระทบต่อ supplier จึงก าหนดเงื่อนไขส าหรับใช้เฉพาะ supplier แต่ในอีก
ประการหนึ่ง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่แนวทางเพ่ือยกระดับการช าระสินค้าและการช าระหนี้ให้
เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น  

- กรณีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้กฎหมาย 
เรื่อง เครดิตเทอม และเรื่องอื่น ๆ อยู่ระหว่างการศึกษา 

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขัน

ทางการค้าและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  

 ส านักงานสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ   ๑๔๕,๒๑๒,๘๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติว่ามีแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานภาค

เกษตรของไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในต่างประเทศอย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดงบผูกพันค่าเช่ารถยนต์ ในปี ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณจ านวน 

๙๘,๖๙๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๔ คัน แต่ในปี ๒๕๖๘ ขอรับงบประมาณจ านวน ๘ ล้านบาท อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดผลการด าเนินการที่ผ่านมา ข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาของสภา

เกษตรกร น าไปสู่นโยบายระดับชาติหรือไม่ จ านวนเรื่องที่ผ่านการพิจารณาประเภทอะไรบ้าง น าไปสู่
การขับเคลื่อนและประสบความส าเร็จอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีโอกาสเรียนในวิทยาลัยเกษตร คณะเกษตรที่เกี่ยวข้องด้านเกษตร เช่น ประเทศ
อิสราเอล ที่มีผลผลิตจ านวนมากภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านแหล่งน้ า บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ขอทราบรายละเอียดงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๔๖ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๘๒๓ ล้านบาท แตกต่างกันอย่างไร และขอ
ทราบรายละเอียด หมายเหตุ ๑๗ รายการค่าใช้สอย ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๘๓ ล้านบาท และใน 
ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๕๑๘ ล้านบาท อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  หมายเหตุที่สอง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๕ (ศูนย์บาท) ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๔๓๖ 
ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสภาเกษตรทั่วประเทศหรือไม่ หมายเหตุที่หก รายการลูกหนี้



๑๑ 
 

กรมสรรพากร ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๔ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๑๘ ล้านบาท เป็นรายการ
ภาษีซื้อ เป็นผู้ประกอบการต้องมีใบจด ภ.๒๐ ต้องมีการยื่นภาษีทุกเดือน ขอทราบว่ายอดหนี้ภาษีซื้อที่
เป็นลูกหนี้กรมสรรพากรค้างช าระจ านวน ๑๔ ล้านบาท เมื่อปี ๒๕๖๕ เพ่ิมเป็นจ านวน ๑๘ ล้านบาท  
ในปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาเกษตรกรอายุเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากว่าผลตอบแทนภาค
การเกษตรต่ า ท าให้ไม่มีแรงงานเกษตรกรใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร และสาเหตุมาจากผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรไม่ต้องการให้บุตรหรือหลานกลับมาท าการเกษตร มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้รับผลกระทบจากการลักลอบน าเข้าเนื้อ
หมูเถื่อนที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถกูตอ้ง อย่างไร และแนวทางการสร้างความมั่นคงทางดา้นเกษตร 
เช่น ปัญหาเรื่องแหล่งน้ า การค านวณพ้ืนที่ของชลประทานบริหารจัดการแหล่งน้ าอย่างไร 

- ขอทราบว่าการการปฏิบตัิหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมคีวามซ้ าซ้อนกับเกษตร
อ าเภอหรือไม่  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการเช่ารถยนต์  จ านวนทั้งสิ้น ๘๔ คัน ด าเนินการเช่าครั้งแรกก็ตั้งแต่  ปี ๒๕๕๕  

จนถึงปี ๒๕๖๖ เช่ารถยนต์จ านวนเท่าเดิม และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๗ แห่งทั่วประเทศ  
จังหวัดละ ๑ คัน และการด าเนินงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน ๗ คัน ซึ่งรองรับการท างานของ
เจ้าหน้าที่ประมาณ ๑๐๐ คน ด าเนินการตามภารกิจที่มีเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดอภิปราย
ประชุมหรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนต่าง ๆ รถยนต์ส่วนกลางถูกน าไปใช้ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเช่นเดียวกัน  
และอัตราการเช่า ด าเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์
อยู่ระหว่างการท า TOR และจัดให้มีการลงนามในสัญญาต่อไป เพ่ือน ารถยนต์รุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเก่า 
เพราะฉะนั้นจ านวนเงินปีแรก ๒๕๖๗ จ านวน ๘ ล้านบาทเศษ ด าเนินการเช่าจ านวน ๖ เดือน  
ส่วนปี ๒๕๖๘ ถึงปี ๒๕๗๒ เฉลี่ยปีละ ๑๖ ล้านบาทเศษ ผูกพันงบประมาณ 

- กรณีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท างานให้ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรโดยมี
คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะแผนแม่บทระดับประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีผ่าน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดท าแผน และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล ๖ เรื่อง 
อยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังสภาพปัญหาจากเกษตรกรทุกภูมิภาคของประเทศไทย เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เรื่อง น้ า ที่ดิน คุณภาพชีวิตเกษตรกร และสวัสดิการ และเรื่องอื่น ๆ อยู่ระหว่างการรับฟังประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สภาเกษตรกรแห่งชาติอาจประมาณเดือนพฤษภาคม ต่อไป 

 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ควรปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกเพ่ือช่วยเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 

เพ่ือให้สามารถสะท้อนปัญหาของเกษตรกรไปถึงรัฐบาล อีกทั้ง ต้องบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  

- ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ควรสนับสนุนและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการปลูกพืชพลังงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  
 - ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ควรน าสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และราคา
สินค้าเกษตรตกต่ าเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกร ซึ่งเป็นหน้าที่ของตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับการ
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คัดเลือกและเลือกตั้งมาจากประชาชนเหมือนกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ สภาเกษตร 
แต่ละจังหวัดไม่ควรใกล้ชิดกับทางการเมือง และเป็นแกนน าในการประท้วงฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล  
 - ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ควรรวบรวมสภาพปัญหาภาคการเกษตรต่าง ๆ จากการ
ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสามารถสะท้อนปัญหาและนโยบายรัฐบาล พร้อม
ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการเกษตรต่อไป  
 - ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ควรเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านการพิจารณาสภา
เกษตรกรแห่งชาติ และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล  

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ จ านวน ๓๑๒ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ และจ านวน  ๕๘๐ ล้านบาท เป็นรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
และด าเนินการส่งเงินคืนจ านวน ๗๐ ล้านบาท ดังนั้น เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ต้องมี
การอนุมัติแยกต่างหาก ด าเนินการผ่านความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 
 - นายณรงเดช  อุฬารกุล กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณจ านวน
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า  
๖ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเขม้แข็งใหแ้กเ่กษตรกรและแก้ปัญหาเกษตรกร
ให้ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๕  ขอทราบว่าน าไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับชาติ
และมีการขับเคลื่อนด าเนินงานต่อเป็นรูปธรรมอย่างไร 
 - นายชัยวัฒน์  สถาวรวิจิตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานเพิ่มขึ้นประมาณรอ้ยละ ๒๗.๓ จากปี ๒๕๖๖ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ๒. รายละเอียดการเช่ารถยนต์ จ านวน ๘๔ คัน วงเงินผูกพันงบประมาณจ านวน ๖ ปี วงเงิน
จ านวน ๙๘.๗ ล้านบาท ตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ ถึงปี ๒๕๗๒ ความจ าเป็นในการเช่ารถยนต์สนับสนุนภารกิจ 
ของหน่วยงานทางด้านใดบ้าง ที่ผ่านมามีการเช่ารถยนต์ในลักษณะนี้หรือไม่ 
 ๓. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณจ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือคุ้มครองและรักษา
ประโยชน์ของเกษตรกรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า ๖ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและแก้ปัญหาเกษตรกรให้ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๕ ขอทราบว่าได้น าไปประโยชน์อย่างไร 
 ๔. รายละเอียดการประเมินแผนแม่บทของเกษตรกรแห่งชาติ ที่ผ่านได้มีการจัดท าแผนแม่บท
พัฒนาเกษตรกรพัฒนาเกษตรกรรมปี ๒๕๖๐ ถึง ปี ๒๕๖๔ ขอทราบว่าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกร
พัฒนาเกษตรกรรมปี ๒๕๖๐ ถึง ปี ๒๕๖๔ หน่วยงานได้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนแม่บทอย่างไร และความคืบหน้าร่างแผนแม่บท ฉบับที่สอง ปี ๒๕๖๖ ถึง ปี ๒๕๗๐ 
อย่างไร  
 ๕. รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรการเกษตร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ว่าปัจจุบันมี
เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติจ านวนกี่ราย และฐานข้อมูลของสภาเกษตรกร
แห่งชาติมีความเชื่อมโยงหรือมีความซ้ าซ้อนกับระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรกรหรือไม่ 
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 - นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการประชุมของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ และแนวทางการอบรมองค์ความรู้ทางด้านเกษตรให้กับเกษตรกรมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรต่อไปอย่างไร 
 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   ๘๔๕,๒๐๓,๒๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินในประเด็นตา่ง ๆ ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการตั้งงบเป็นงบราชการลับได้

ท าการตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร ส่งผลการตรวจไปที่ใด ตรวจสอบได้มากน้อยเพียงใด 
- เสนอให้มีการตรวจสอบเชิงระบบการเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการเงินควบคู่กับเรื่อง

ร้องเรียน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ ตรวจสอบเรื่องที่
สาธารณชนให้ความสนใจ โดยเฉพาะการใช้งบแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ให้มีส่วนเสนอการใช้งบประมาณ
เชิงบูรณาการ 

- สอบถามกรณีกฎหมายวินัยทางการเงินการคลัง ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบและลงโทษ 
มีการบังคับใช้อย่างไร และในอนาคตจะมีการแก้ไขบทลงโทษหรือไม่ และที่มาของการวิจัยเป็นไปตาม
กรอบวินัยการเงินการคลังหรือไม่ มีการประเมินอย่างไร จ านวนนักวิจัยด้านการคลังหน่วยงานมีเท่าใด 

- ขอทราบรายละเอียดการให้ค าปรึกษา แนะน าหรือเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ใช้บังคับกับเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นกระทรวง
ทบวงกรมหรือท้องถิ่น หรือมีอ านาจให้ค าแนะน ารัฐบาลด้วยหรือไม่ กรณีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  
การด าเนินโครงการ Digital Wallet จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบจากการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒ ท่าน กระท าการทุจริต เป็นอย่างไร 

- กรณีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นต่อรายงานงบการเงินของหน่วยรับ
งบประมาณปล่อยให้มีลูกหนี้ค้างช าระหนี้จ านวนมาก และไม่มีการเร่งรัดจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ควรมีมาตรการติดตาม เร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการจัดเก็บ
ลูกหนี้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในส่วนของเรื่องของระบบการท างานกับเรื่องของเจ้าหน้าที่เนื่องจากเป็นปัญหาของการไม่มี

มาตรฐานเป็นเรื่องของการท างานใช้ดุลพินิจเกินไป อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ก็จะเริ่มน ามาใช้ปฏิบัติในการตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งอาจจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบในภาพรวม เรื่องแบบการให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายวินัยการเงินการในส่วนของมาตราเป็นอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเรื่องที่มา
จากการตรวจสอบปัจจุบันมาจากการตรวจสอบแล้วได้ผลการตรวจสอบอาจจะพบเรื่องที่มีการบกพร่อง
เรื่องเดียวกันควรจะบริการป้องกันหรือป้องปราม ออกเป็นมาตรการมาจากการตรวจสอบเพ่ือให้ไป
ป้องกันและป้องปรามในภาพรวม และอาจจะมาจากการวิจัยที่น าผลเข้าสอบมาวิจัย และมีนวัตกรรม
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ใหม่ๆ น ามาใช้ประเมินวินัยการเงินการคลังน ามาเป็นข้อเสนอแนะต่อไป ในส่วนของการตรวจสอบไม่ว่า
จะเป็นการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างการตรวจสอบงบการเงินและการตรวจสอบลูกหนี้ กรณีตรวจสอบ
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการเงินหรือลูกหนี้ถ้าพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ข้อบกพร่องไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายจะเสนอแนะน าให้มีการแก้ไขแจ้งให้ด าเนินการแก้ไขลูกหนี้ครั้งหน้า ถ้าเป็นกรณี
ท าให้เกิดความเสียหาย ก็แจ้งให้ด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่คนที่ที่เคยท าผิดวินัย  

- กรณีการตรวจสอบเงินราชการลับในกฎหมายประกอบด้วยส่วนแผ่นดินก าหนดว่าการ
ตรวจสอบเงินราชการลับให้ สตง. เป็นผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบและการรายงานผลให้เป็น
ความลับ ซึ่งก็จะตั้งคณะท างานขึ้นมาตรวจสอบเงินวัดทั้งหมดของทุกหน่วยงานแต่ด้วยกฎหมายเป็น
เรื่องของความลับซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในตัวในการตรวจสอบและตรวจสอบตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีการใช้จ่ายเงินราชการลับส่วนในการแจ้งถ้าเป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายบริหาร
จะแจ้งผลการตรวจสอบที่เป็นความลับไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการ แต่ถ้าเป็นกรณีทุจริตจะแจ้ง
ประธาน ป.ป.ช. ในเรื่องของเงินราชการลับในส่วนของเรื่องของกรณีการตรวจสอบเรื่องอื่นๆที่เสนอแนะ
ว่าควรตรวจสอบเรือ่งของมกีารใช้ระบบประเมนิมกีารตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นรับไปด าเนนิการ
เป็นเรื่องของนโยบายคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ก าหนดไว้อยู่แล้วให้  สตง. ด าเนินการแล้วอยู่ใน
แผนการตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงาน 

- ในส่วนของการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันก าลังท าแอปโปรแกรม แอปพลิเคชัน
เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเอาไปใช้เพ่ือตรวจสอบสุขภาพ
ตนเองเพราะทราบว่าเรื่องซื้อจ้างเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากส าหรับการปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยน าไปใช้ทั้งท้องถิ่นทั้งส่วนส่วนราชการทั้งหมดรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ 

- ในการตรวจสอบตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างจะเป็น
ความผิดวินัยการเงิน กรณีถ้าตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้แจ้งผู้รับตรวจให้แจ้งหัวหน้า
หน่วยงานเพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่ด าเนินการในกรณี
ท าผิดวินัยการคลังภายในเวลาที่ก าหนดโดยไมถ่ึงควรก็จะเข้าสู่กระบวนการความผิดวินัยการคลังและถูก
สั่งลงโทษปกครอง ในส่วนของกรณีที่เรื่องของผลงานในเรื่องของการจัดซื้อจ้างการก าหนดผลงานตาม
หนังสือเวียนก าหนดว่าผลงานในการจัดซื้อจ้างที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดงานก่อสร้างเท่านั้นให้ก าหนด
ผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ส่วนเรื่องนวัตกรรมเป็นเรื่องของการส่งเสริมนโยบายนของฝ่ายบริหาร
เพราะนวัตกรรมเป็นเรื่องที่อาจจะน ามาสู่การล็อคสเปคได้ซึ่งก าลังหาวิธีการแก้ไขฐานนวัตกรรมจะ
ป้องกันการล็อคสเปคได้ 

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบการตั้งงบเป็นงบราชการลับได้ท าการตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร ส่งผลการตรวจไปที่ใด 
ตรวจสอบได้มากน้อยเพียงใด 
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 ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๑,๔๒๖,๔๑๐,๗๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    
 ส าหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐     บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด       -                 บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับกองทุน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศไทยความเสียหายจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ 

ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ต่างประเทศอย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยอิสระ

ของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐในกรณีทีเ่ห็นว่างบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรไม่เพียงพอตอ่การปฏิบัตหิน้าที่ของ
รัฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ สามารถยื่นขอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรง  
ตามมาตรา ๑๔๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าอดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญทุจริตการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งส านวนการสอบสวน
ให้กับส านักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดและแนวทางโครงการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสอดแทรกในบทเรียน
หรือในหลักสูตรกลุ่มของเด็กเยาวชนในสถานศึกษาหรือสถานศึกษาขององค์กรท้องถิ่น เช่น โครงการ
ชมรมสตรอง โครงการต่อไปไม่โกง และโครงการเด็กไทยไม่ลอกการบ้าน อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ITA จ านวน ๔ ตัวชี้วัดของหน่วยรับงบประมาณ ผลการ
ประเมินของหน่วยรับงบประมาณจ านวน ร้อยละ ๔๐ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล และไม่สามารถ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ที่ส่วนกลาง ประสบ
ปัญหาต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่างลงกว่า ๕,๐๐๐ ต าแหน่ง เกิดผลกระทบต่อ
การบริหารของคนท้องถิ่นทั่วประเทศ ไม่สามารถบริหารงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร 

- โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายมีเป้าหมายคือแผนการออก  ขอทราบรายละเอียด
ความคืบหน้ากฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก (Anti – SLAPP Law)  

- ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในรายงานบัญชีทรัพย์สิน
ของบุคคลในครอบครัว และขอทราบวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางที่จะปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับการรับ
ประโยชน์เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

- กรณีสถิติรับร้องเรียนทั้งหมด ๔,๘๙๔ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๔,๐๐๐ กว่าเรื่อง 
ซึ่งมีเรื่องค้างอยู่ประมาณ ๗๐๐ กว่าเรื่อง ขอทราบว่าหนึ่งปีมีเรื่องที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จ านวนกี่
เรื่อง และค้างเกินหนึ่งปีหรือเกินสองปีมากเพียงใดและมีการจัดล าดับความส าคัญการพิจารณาระดับ
เรื่องที่ร้องเรียนด้วยหลักเกณฑ์ใด 



๑๖ 
 

- ในการประเมิน ITA ขอทราบว่าต้องผ่าน กพร. หรือไม่ มีหน่วยงานใดที่ไม่ผ่าน กพร. และ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรม และในตัวชี้วัดความพึงพอใจการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ด าเนินการเองหรือมีการจ้างด าเนินการ 

- ในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมกรณีมีเหตุอันควร ได้มีการติดตามการประเมินงาน  
Duty Free ในท่าอากาศยานหรือไม่ กรณีอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการทางคดดี าเนนิการเสร็จสิ้น
และไม่มีผู้กระท าหรือไม่ อย่างไร และกรณีมีการทุจริตพาราซอยซีเมนต์ เสนอแนะราคากลางมีการ
ด าเนินการกับผู้กระท าผิดหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - ในการด าเนินการส่วน ป.ป.ช. เป็นเรื่องที่มีการกระท าผิดร้ายแรงหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญ หรือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสาธารณชนหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงตอ่ทางราชการเพราะฉะนัน้เป็นเรื่องกฎหมายมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดว่าจะมอบ
เรื่องอะไรบ้างให้แก่หน่วยงานรวมทั้งผู้บัญชาด้วย 

- เรื่องพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก รวมทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กรณีการอ านวยความสะดวกให้บริการ
ประชาชนเนื่องจากอาจจะยังไม่มีเจ้าภาพหลักในการด าเนินการไม่เหมือนกัน ข้อมูลข่าวสารที่มี
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารว่าอะไรบ้างเห็นควรเปิดและไม่ เปิด ส่วนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ อาจจะยังสับสน
กฎหมายนี้ซึ่งทาง กกต. ได้รับเรื่องไปเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ส่วนในเรื่องของค่า CPI เป็น
ความรู้สึกของนักธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามา พยายามเจาะไปยังข้อมูลองค์กรเพ่ือความ
โปร่งใส นานาชาติมีการจัดท าดัชนี CPI ปัญหาคือยุทธศาสตร์และแผนแม่บทประเด็นที่ ๒๑ เรื่องการ
ต่อต้านยุติน าค่า CPI มาเป็นตัวก าหนดในเรื่องการจัดท าระบบเทคโนโลยีเรื่องการก าหนดว่าทุก
หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการพัฒนา หรือมีนวัตกรรมเกี่ยวกับน าระบบ Office Service มาใช้ในระบบ
เพื่อลดการพบปะกันระหว่างข้าราชการกับประชาชน ซึ่งในหลายหน่วยงานได้มีภาพสะท้อนมาว่ามีการ
ด าเนินการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล
หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรมน ามาใช้แล้ว ปัญหาอยู่ที่การตั้งงบประมาณมา
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้  

- กรณีค าว่า มีเหตุอันควร มีสองลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะมีการกระท าผิด
หมายถึงยังไม่มีเหตุการณ์กระท าความผิดเกิดขึ้น แต่เห็นว่าถ้าหากมีการด าเนินการขับเคลื่อนต่อไปและ
จะมีการทุจริตเกิดขึ้น กรณีมีการกระท าการทุจริตเกิดขึ้นแต่ไม่มีการร้องเรียนจะหยิบยกเหตุผลสงสัย
ขึ้นมาเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งไต่สวนได้ แต่ ป.ป.ช. จะเน้นกรณีที่เหตุการณ์ยังไม่เกิด
แต่อาจจะเกิด ต้องเฝ้าระวังและป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ และทางราชการเสียหายมีผู้ต้องรับผิดชอบหรือ
ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับกรณีบัญชีนวัตกรรมทางรัฐบาล มีการก าหนดขึ้นโดยมีการจัดท าเพื่อดูแล
คุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเอามาด าเนินการแจ้งกบัหนว่ยงานภาครัฐ 
ได้มีการจัดท ามาตรการเกี่ยวเรื่องการปรับปรุงแก้ไขบัญชีนวัตกรรม เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปป้องกันการผูกขาดและป้องกันการแข่งขันทางการค้า  
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- การแก้ไขค าสั่ง คสช. เรื่องการสอบที่มีการยึดอ านาจการสอบกลาง โดย ป.ป.ช. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีการลงนามที่จะเข้าไปเฝ้าระวังการด าเนินการสอบ
บรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยมีการด าเนินการของทางส่วนกลาง  

- ในส่วนของเรื่องการไต่สวนก็จะต้องมีความรู้ ความรวดเร็ว มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินการไต่สวนว่าต้องท าให้แล้วเสร็จภายในสองปี ขยายได้ไม่เกินสามปี หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
มีการก าหนดความผิดวินัยต้องด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 

- เรื่องการเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่อาจมีผลกระทบในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ขอรับข้อเสนอจาก
การชี้แจงมอบให้ส านักพัฒนาระบบไปหาแนวทางการป้องกัน เพราะเห็นว่ากระทบสิทธิต่อบุคคล
โดยเฉพาะผู้เยาว์หรือเด็กเล็ก ส าหรับแนวทางการปรับปรุงการรับทรัพย์สิน ไม่ควรจะก าหนดว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ควรจะรับทรัพย์สินเลย 

 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีอ านาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ ให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน ควรให้ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบโครงการส าคัญ และให้
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจสอบโครงการขนาดเล็กลงมา  

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาและขับเคลื่อน

กฎหมายมีเป้าหมายคือแผนการออก ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้ากฎหมายป้องกันการฟ้องคดี 
ปิดปาก (Anti – SLAPP Law)  
  
 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    ๒๗๖,๗๗๗,๒๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นตา่ง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้า คดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

หมายเลขคดีที่ ๑๒/๒๕๖๕ เป็นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนซึ่งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องของความ
สะดวกสบายโดยผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้  
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบในเรื่องร้องเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่วนเรื่องของการแนะน าให้มีการสร้าง 
การเข้าถึงให้กับพ่ีน้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ได้พยายามสร้างเครือข่ายมีเครือข่ายของศูนย์
ด ารงธรรมของอ าเภอ ของจังหวัด ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งช่องทางการ
ร้องเรียนผ่านกรมประชาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของทุกจังหวัด 

 - ในเรื่องของการท างานซ้ าซ้อนกับศูนย์ด ารงธรรม มีลักษณะการท างานคล้ายคลึงกันคือการ
แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  แต่อย่างไรก็ดี เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ท าร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม คือเรื่องร้องเรียนอีกหลายเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ



๑๘ 
 

นโยบาย ระดับกระทรวง ระดับกรม ที่หลายหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ 
ห่างไกล ยากจนก็มีความเดือดร้อน  

- เรื่องการแก้กฎหมายยกตัวอย่างเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องของการ
ที่ศาลออกหมายขังในระหว่างพิจารณา โดยใช้เหตุอื่นนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญก าหนด นอกจากนี้
ประเด็นปัญหาเรื่องส าคัญ ๆ ที่ส าคัญเมื่อปีที่ผ่านมาก็ด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ก็คือกรณีที่
ประชาชนกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานมีข้อพิพาท ซึ่งประชาชนไปอยู่อาศัยก็
เข้าด าเนินการจับกุมด าเนินคดี ได้ไปช่วยแก้ปัญหาโดยผลักดันเพ่ือให้เกิดการจัดท าแผนที่บูรณาการ 
เพราะฉะนั้น เห็นได้ว่าการด าเนนิงานของผู้ตรวจการแผ่นดนินอกจากอาจเป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนหลายกรณีก็ยังมีประเด็นส าคัญ  ๆ หลายประการ เรื่องการแก้กฎหมาย  
การเสนอแนะขั้นตอน การเข้าไปช่วยบูรณาการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องที่ดินท ากินให้กับประชาชน
ซึ่งมีความเดือดร้อน 

 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีช่องทางการร้องเรียน และการขอรับความเป็นธรรมส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ควร
ต้องเพ่ิมช่องทางและการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ร้องเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ   
 - กรณีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ควรมีก าหนดอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาของหน่วยงาน  
ที่ควรมีอ านาจในการพิจารณาตรวจสอบคดีที่จ านวนความเสียหายขนาดใหญ่  เมื่อเทียบกับการเป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

 ข้อสังเกตต่อส านักงบประมาณ 
- กรณีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พบว่ามีเงินเหลือจ่าย ไม่ควรส่งเงินคืนคลังหรือส่งเงิน

เหลือจ่ายกลับมาที่ส่วนกลาง ควรให้ราชการส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัล 
หรือควรให้ส่วนราชการสามารถจัดท าโครงการต่อเนื่องหรือในลักษณะเดียวกัน เป็นการให้รางวัล  
ส่วนราชการ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ๑,๕๐๙,๗๐๙,๓๐๐ บาท 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ส าหรับกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- การที่หน่วยงานก าหนดเงื่อนไขว่าต้องมีการกระท าความผิดซึ่งหน้า หรือมีประชาชนส่งเรื่อง

ร้องเรียน เห็นว่าหน่วยงานต้องมีวิธีการกลั่นกรองและมีบรรทัดฐานในการพิจารณา 
- การแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละปี เห็นว่าควรแบ่งเขตโดยให้ประชาชนในพ้ืนที่กับสมาชิก  

สภาผู้แทนราษฎรมีความสัมพันธ์กัน 
- การเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิ สภา มีระยะเวลาการด าเนินงานสั้น  

แต่ข้อเท็จจริงคือหน่วยงานยังไม่ด าเนินการเบิกเงินในส่วนดังกล่าวจากส านักงบประมาณ ขอให้
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หน่วยงานชี้แจงว่ามีแผนงานการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่ต้องการลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาอย่างไร 

- การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ หากมีการกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัด ขอให้
หน่วยงานชี้แจงว่ามีมาตรการในการกระจายอย่างไร เนื่องจากไม่มีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

- การที่ กกต. มีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อคนใดคนหนึง่ มีคุณสมบัติต้องห้ามก่อนประกาศรับเลือกตั้ง ให้แก้ไขเพ่ือให้ กกต. มีอ านาจในการ
ถอนชื่อออกจากบัญชรีายชื่อของพรรคการเมอืงที่บคุคลนัน้สงักัดอยู่ ขอให้หน่วยงานชี้แจงข้อมลูเพิ่มเตมิ
ว่าหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว จะมีผลกระทบอย่างไรกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติ 
และในภายหลังศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าไม่ขาดคุณสมบัติ 

- ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งหน่วยงานมีข้อเสนอให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสังเกตการเลือกตั้ง เสนอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการ
เลือกตั้ง และติดตามการนับคะแนน ให้มีความโปร่งใส 

- การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ใช้ระบบการเลือกตั้งบัตรสองใบ ซึ่งแต่ละเขตเป็นคนละเบอร์ ท าให้
มีปัญหาในกรณีการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขต และมีการส่งหีบผิดจังหวัด เห็นว่าหน่วยงาน
ควรด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในครั้งต่อไป 

- การทดสอบการใช้เครื่องกดออกเสียงเลือกตั้ง ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่ามีแนวทางอย่างไรใน
ขยายการน าไปใช้ส าหรับการเลือกตั้งที่ใหญ่กว่าการเลือกตั้งภายในพรรคต่าง ๆ  

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีปัญหาหรืออุปสรรค หรือต้องใช้
งบประมาณในรายการใดที่มากกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ้าง 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า หน่วยงานมีแผนงานที่จะก่อสร้างส านักงานของหน่วยงานทั้ง  
๗๗ จังหวัด หรือไม่ 

- วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ไม่มีความท้าทายเท่าที่ควร เสนอให้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่มีความ
ท้าทายมากกว่าเดิม 

- พันธกิจของหน่วยงานที่ระบุเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้  
คนดีมาปกครอง เห็นว่าประชาชนต้องจัดตั้งกลุ่มเพ่ือเฝ้าหีบบัตรและการสังเกตการณ์การนับคะแนน 
แสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนหรือไม่ เสนอให้มีการปรับพันธกิจเรื่องการสร้างความ
เข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง ให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน โดยวัดผลพันธกิจเป็น
ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นกับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง หน่วยงานมีการจัดพิมพ์ตามจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยไม่ได้พิมพ์เผื่อจ านวนบัตรเสีย ใช่หรือไม่ และหากมีการจัดพิมพ์เกินจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ขอทราบว่ามีการจัดพิมพ์เกินจ านวนเท่าใด 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า บัตรเสียจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด จ านวนกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ ใบ  
มีการท าลายแล้วหรือไม่ และในการท าลายมีการตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลภายนอกในการตรวจสอบ
การท าลายหรือไม่ 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงเป้าหมายการให้บริการ (เอกสารงบประมาณ หน้า ๑๗๐) ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพซึ่งระบุว่า มีนวัตกรรมระบบเทคโนโลยี ร้อยละ ๖๖ ว่าเป็นอย่างไร และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพระบุ
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ว่าระดับความส าเร็จของการมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระดับ ๒ ขอให้ชี้แจงว่า 
มีทั้งหมดกี่ระดับ และเหตุใดหน่วยงานจึงก าหนดระดับ ๒ 

- กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ขอทราบว่าในขณะนี้ เรื่องร้องเรียน  
การร้องคัดค้าน เกี่ยวกับผู้สมัครที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่านทั้งหมดจ านวนกี่เรื่อง และหน่วยงานด าเนิน 
การแล้วเสร็จทั้งหมดกี่เรื่องและผลการพิจารณาเป็นอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หน่วยงานพยายามหามาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ 

และขอความร่วมมือจากประชาชนทั้งประเทศ เนื่องจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หน่วยงานจะด าเนินการ
ให้ส าเร็จภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่ได้ ขอรับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือไปด าเนินการ
ต่อไป 

- กรณีการแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นการสร้างความเป็นธรรมชั้นแรกที่ทุกพรรคการเมืองต้องได้รับ  
ในการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเรื่องราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทย ส่งผลให้การ  
ลงพื้นที่เพื่อหาเสียงมีเวลาน้อย หน่วยงานด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือให้ประชาชนได้รับแบบ
ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด   

- กรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปัจจุบันสมาชิกวุฒิสภาจะครบวาระในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๗ หน่วยงานเริ่มด าเนินการประชาสัมพันธ์ และเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกที่ต่างจาก
บทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญ ซึ่งข้อกังวลในเรือ่งของการกระจุกตัว การออกแบบเปน็ไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดและไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจาก ทุกเขตอ าเภอก าหนดให้เป็นที่เลือกตั้ง และทุกอ าเภอจะได้
อ าเภอละ ๓ คน เท่า ๆ กัน ในหนึ่งอ าเภอจะมี ๒๐ กลุ่มอาชีพ หน่วยงานจะทราบข้อมูลหลังจากหลุด
จากอ าเภอ แต่ก่อนในชั้นอ าเภอครั้งแรกหน่วยงานไม่ทราบจ านวนแน่นอน  

- กรณีการออกแบบการเลือกตัง้ วัตถุประสงค์ของกฎหมายตอ้งการความโปรง่ใส การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพในการบริหาร และการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน ซึ่งหลักความโปร่งใสต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ แบ่งออกเป็น ๓ หลัก ดังนี้ 

๑. หลักความโปร่งใส เป็นการให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการณ์เกี่ยวกับการลงคะแนน การนับ
คะแนน การขานคะแนน  

๒. หลักการมีส่วนร่วม หน่วยงานใช้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเจ้าพนักงาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เมื่อมีข้อกังวลต่าง ๆ เกิดขึ้น กฎหมายจึงก าหนดขั้นตอนเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากขึ้น และแย้งต่อหลักประสิทธิภาพทันที  

จะเห็นได้ว่า หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมทั้ง ๒ หลัก ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร 
๓. หลักประสิทธิภาพ หน่วยงานต้องพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้คน จ านวน ๑ ล้านคน  

มาอบรมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน  
เมื่อพิจารณากระบวนการนับคะแนนที่มีการประท้วง เป็นโจทย์ของหน่วยงานที่จะให้เป็นไป

ตามหลักประสิทธิภาพและหลักการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
- กรณีเรื่องบัตรเลือกตั้ง ที่หน่วยงานจัดพิมพ์เกินกว่าที่ก าหนดร้อยละ ๕ - ๖ เพื่อน ามาส ารอง

ในหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ หน่วยเลือกตั้ง และส ารองให้กับ กปน. ที่สามารถ
ลงคะแนนเลือกตั้งในวันนั้นได้เลย โดยบัตรทุกใบหลังลงคะแนนหน่วยงานต้องตอกบัตรทันที ท าให้บัตร
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ดังกล่าวไม่สามารถน ามาลงคะแนนได้อีกครั้ง ดังนั้น หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ประสิทธิภาพ หน่วยงานแปลงหลักดังกล่าวลงไปในกิจกรรมการเลือกตั้งทุกิจกรรม ขอเรียนว่าหน่วยงาน
ยังมีปัญหาในหลักประสิทธิภาพและมาตรฐานของ กปน. ทั้งหมด  

- กรณีบัตรเสีย ปัจจุบันยังมีบัตรเสียเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ในการเลือกตั้งล่าสุดที่ผ่านถือว่า
น้อยมาก คิดเป็นร้อยละ ๒ หน่วยงานได้ท าการศึกษาจากหลายสาเหตุเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข  
เช่น อาจเกิดจากจุดเริ่มต้นหรือเกิดจากมีผู้ตั้งใจท าให้เสีย เป็นต้น  

- กรณีการรายงานผลคะแนนให้เม่นย า ทุกการเลือกตั้งหน่วยงานรายงานผลคะแนนแบบเดียว
ทั้งหมด หน่วยงานมีขั้นตอนและออกแบบไว้เป็นอย่างดี แต่อาจมีปัญหาความล่าช้าเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งการ
รายงานผลที่หน่วยเลือกตั้งของ กปน. เป็นการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบในเบื้องต้น หน่วยงานไม่สามารถน าผลการนับคะแนนมาใช้ในการประกาศผล โดยการประกาศผล
ต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ระดับจังหวัด และมาถึงส่วนกลาง  

- กรณีวิธีการลงคะแนน หน่วยงานได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนแบบเลือกตั้งดิจิทัล  
I - Voting แต่กฎหมายยังให้มีการใช้บัตรเลือกตั้ง แต่ในเชิงเทคโนโลยีหน่วยงานพยายามน าเทคโนโลยี
มาอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งการน ารูปแบบการลงคะแนนแบบดิจิทัลประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่มีความไว้ใจในระบบลงคะแนน และไม่สามารถตรวจสอบได้ หากมีการน าระบบการลงคะแนน
ดิจิทัลมาใช้ต้องงบประมาณเพ่ิมขึ้น และหน่วยงานเลือกตั้งยังคงอยู่เช่นเดิม แต่การลงคะแนนแบบ  
I – Voting และบัตรเลือกตั้ง ทั้งสองสิ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความต้องจะ
ลงคะแนนแบบไหน 

- กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้งบประมาณน้อย คณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมา
ไม่ได้ให้ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๖ โดยคณะรัฐมนตรีให้ใช้งบกลางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗ จึงมีการตั้งงบการเลือกตั้งของ
สมาชิกวุฒิสภา  

- กรณีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ คือ 
ต้องการให้มีทุกจังหวัด โดยมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น  
แบ่งออกเป็น เทศบาล อบต. อบจ. กรุงเทพ และพัทยา และมีหน้าที่ ให้ความรู้ เกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตย หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นต้องมีส านักงานจังหวัด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ผู้สมัคร และพรรคการเมืองสาขาในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันมีส านักงานจังหวัด จ านวน ๖๒ จังหวัด 
และมีแผนให้มีครอบคลุม ๗๖ จังหวัด  

- กรณีการน าเทคโนโลยีมาใช้ที่คิดเป็นร้อยละ เป็นการคิดจากหน่วยงานที่น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร และประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางออนไลน์  

- กรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้าน ของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน หน่วยงาน  
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล ขณะนี้ค าร้องมีประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐  
เรื่อง ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนค าร้อง ปัจจุบันคงเหลือเรื่องที่ต้องพิจารณา
ประมาณ ๓๐ เรื่อง และมีผู้ที่ได้รับใบเหลืองและใบแดง ประมาณ ๕ - ๖ เรื่อง   

 
 



๒๒ 
 

ส านักงานอัยการสูงสุด    ๔,๔๖๒,๑๒๐,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -    บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในคดีที่ เป็นที่สนใจของประชาชน หน่วยงานควรมีทีมงานในการสื่อสารต่อสาธารณะ  

เพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจประเด็นที่ถูกต้อง 
- ปัญหาการขาดแคลนอัยการ หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
- มาตรฐานในการสั่งคดีของอัยการ หน่วยงานควรมีบรรทัดฐานในการสั่งคดีที่ใกล้เคียงกัน  

และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือสาธารณะ ควรมีความรอบคอบในการสั่งคดี 
- ตวัชี้วัด (เอกสารงบประมาณ หน้า ๒๕๘) ที่ระบุผลการด าเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๕ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าผลการด าเนินคดีที่ไม่เป็นไปตามฟ้องหมายความถึงการยกฟ้อง 
หรือไม่ ทั้งนี้ เสนอให้หน่วยงานมีการปรับตัวชี้วัดเป็น ผลการด าเนินคดีร้อยละเท่าใด ที่ไม่ถูกยกฟ้อง 

- กรณีจากบทความของอัยการญี่ปุ่น มีตัวชี้วัดว่าคดีต้องไม่ถูกยกฟ้อง หน่วยงานควรน าตัวชี้วัด
แบบนี้มาตั้งเป็นตัวชี้วัด เพ่ือป้องกันการหาผลประโยชน์เพื่อให้คดีไปไม่ถึงที่สุด หน่วยงานสามารถน ามา
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดได้หรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในการก าหนดตัวชี้วัดแบบนี้  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - ประเด็นโฆษกของหน่วยงาน ชี้แจงว่า หน่วยงานมีทีมงานโฆษกที่ประกอบด้วย พนักงาน
อัยการ ท าหน้าที่ด้านคดี การหารือ สัญญา และการคุ้มครองสิทธิ โดยหากมีประเด็นปัญหาในเรื่องใด ๆ 
จะมีทีมงานเป็นผู้ชีแ้จง แต่ในกรณีที่อยู่ระหว่างการสืบสวน หรือเกี่ยวพันกับส่วนราชการอื่น ต้องมีความ
รอบคอบ ตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ท าให้อาจเกิดความล่าช้าในการแถลงของโฆษก ทั้งนี้ หน่วยงาน
จะด าเนินการปรับปรุงและท างานงานเชิงรุกให้มากขึ้น 
 - ประเด็นการขาดแคลนพนักงานอัยการ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการแต่ละจังหวั ดมี
จ านวนน้อย ซึ่งต้องมีการจัดสอบตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ โดยในแต่ละปีมีการจัดสอบสนาม
ใหญ่ สนามเล็ก และสนามจิ๋ว เพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ขาดแคลน 
 - ประเด็นการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หน่วยงานมีการท างานเชิงรุก 
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการพบปะและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากเหตุในประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ ส านักงานอัยการสูงสุด มีส านักงานคุ้มครองสิทธิ ๑๒๐ สาขา 
และด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 - ประเด็นการสั่งคดี มาตรฐานการสั่งคดีของส านักงานอัยการสูงสุด เป็นเรื่องที่หน่วยงานให้
ความส าคัญและมีส านักงานวิชาการในการประเมินการสั่งคดีของอัยการแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีอาจมีความแตกต่างกัน  
 - ประเด็นการสั่งคดีล่าช้า ชี้แจงว่า หน่วยงานมีตัวชี้วัดการสั่งคดี โดยต้องสั่งคดีให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ แต่ละคดีต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมแตกต่างกัน อาจท าให้เกิดความ
ล่าช้า 

- กรณีการด าเนินคดีของพนักงานอัยการ เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลตามค าฟ้องของพนักงาน
อัยการ ถ้าศาลไม่เห็นด้วยทั้งหมดหน่วยถือว่าเป็นการยกฟ้อง แต่ศาลเห็นด้วยในบางข้อหาเป็นการที่



๒๓ 
 

ศาลลงโทษไม่เต็มตามฟ้อง เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด การด าเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ต้องเป็นตามค าฟ้อง
ตามข้อหาของพนักงานอัยการทั้งหมด เมื่อศาลไม่เห็นด้วยจึงไม่เป็นตามร้อยละที่หน่วยงานก าหนด  
ซึ่งในปี ๒๕๖๖ หน่วยงานมีการด าเนินคดีทั้งหมด ๓๗๔,๐๐๐ กว่าเรื่อง ได้ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๙๙.๙๒ 
และในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๗ ด าเนินคดีได้ ๗๑,๕๐๐ กว่าเรื่อง ได้ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๙๙.๙๓  
ส่วนค าฟ้องที่ไม่เป็นตามตัวชี้วัด ส่วนแรกเป็นคดีที่ด าเนินยังไม่ถึงที่สุด หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบ 
เรียกว่า พนักงานอัยการศาลสูง พนักงานอัยการศาลสูงจังหวัด หน่วยงานใช้พนักงานอัยการที่พ้นจาก
ต าแหน่งพนักงานอัยการจังหวัดไปแล้ว และมีประสบการณ์ในการด าเนินคดีไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี มาท า
หน้าที่ในการตรวจสอบค าพิพากษาที่ไม่เป็นไปตามฟ้อง จ าเป็นต้องอุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่ ส่วนผลการ
ด าเนินคดีถึงที่สุดและไม่เป็นไปตามฟ้อง มีการส่งคดีที่ศาลยกฟ้องมาให้ส านักวิชาการที่เป็นหน่วย
วิเคราะห์ค าพิพากษาว่ามีประเด็นอะไรที่ควรพึงระวัง และต้องด าเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายใน
รับทราบ  

- กรณีการก าหนดตัวชี้วัดการยกฟ้องในประเด็นเดียว หรือที่เรียกว่า “การลงไม่เต็มตามฟ้อง” 
อีกส่วนหนึ่ง หน่วยงานขอรับข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ๙๐,๘๓๑,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในประเด็น
ต่าง ๆ  ดังนี ้

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- หน่วยงานได้รับงบประมาณส าหรับการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 

๒๑.๗ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่างบประมาณจ านวนดังกล่าว ใช้ในการตรวจสอบทั้งหมดกี่กรณี 
และหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือส าเร็จจ านวนกี่กรณี 

- หากกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนไม่มีความเป็นกลาง จะท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย ขอให้
บุคลากรที่เป็นข้าราชการประจ า ต้องมีความเป็นกลาง และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - ประเด็นงบประมาณจ านวน ๒๑.๗ ล้านบาท เป็นงบประมาณด าเนินงานในการตรวจสอบการ
ละเมิด โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องใช้ในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องจ่ายเป็นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน และมีค่าด าเนินการลงพ้ืนที่ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ด้วย 
 - ประเด็นงบด าเนินงาน เป็นงบประมาณส่วนหนึ่งในการลงพ้ืนที่และจัดประชุม โดยมีการรับ
เรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิ เฉลี่ยปีละประมาณ ๑,๐๐๐ เรื่อง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ 
 - การจัดตั้งส านักงานของหน่วยงานในระดับภูมิภาค เป็นการใช้งบประมาณด าเนินงาน เพื่อท า
ให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับภูมิภาค สามารถด าเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 - ประเด็นผลงานและความส าเร็จ จากจ านวนเรื่องร้องเรียน ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ หน่วยงาน
รับเรื่องไว้ด าเนินการจ านวน ๒ ใน ๓ ของทั้งหมด โดยร้อยละ ๔๐ ของเรื่องที่รับด าเนินการ เป็นเรื่องที่
มีกรณีสงสัยว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกร้อยละ ๖๐ เป็นกรณีการประสานงานและให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน 



๒๔ 
 

 - หน่วยงานมีการตั้งคณะท างานเพ่ือประเมินผลและติดตามข้อเสนอแนะที่มีการเสนอไปยัง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่าง ๆ  
 - ประเด็นการมีมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การลงมติในเรื่องใด ๆ จะเป็นไป
ในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่มี การประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือก่อนการออกรายงานการตรวจสอบในนามของคณะกรรมการ มิได้เป็นการออกรายงานใน
นามของตัวบุคคลแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ อย่างตรงไปตรงมา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ  

ที่ประชุมมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ 
โซนกลาง อาคารรัฐสภา  

เมื่อประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
และกล่าวปิดการประชุม 

 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๘.๑๐  นาฬิกา 
 

นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นติกิรช านาญการ 
นายสรเดช  ธรรมสาร นติิกรช านาญการ 

นางสาวจริงจัง  นะแส นิติกรปฏิบัติการ 
นายมงคล  นิ่มประเสริฐ นกัวิชาการสนบัสนนุงานนติิบญัญตัิ 

นายไพบูลย์  กระจ่างวุฒิชัย นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
นายสุขประกิจ  ซื่อสตัย์ไพบลูย์ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
ตามข้อบังคับการประชุมฯ 

ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 
 
 
 
 
 

 




